

Giới Thiệu Về Tập Đoàn SENGROUP

Sẽ có một loài hoa mang trong mình sức sống mãnh liệt, khao khát lan tỏa những giá trị cao đẹp, vươn lên từ bùn lầy tăm tối, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hướng tới ánh mặt trời, tỏa ngát hương thương và làm đẹp cho đời.

Và với mong muốn mang triết lý sống của loài hoa sen và tất cả các hoạt động kinh doanh, ngày 20 tháng tư năm 2019. Công ty cổ phần tập đoàn cengroup chính thức được hình thành, tiếp tục kế thừa và phát huy những nền tảng từ gt zero. Hệ giá trị cốt lõi đạo đức, trí tuệ và uy tín tiếp tục là kim chỉ nam dẫn dắt mọi hoạt động của doanh nghiệp cùng tầm nhìn trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam sang rupee đang tập trung cho 3 mũi nhọn bất động sản. Rsi xây dựng. Và du lịch. Hiện nay, sang group đã trở thành nhà phát triển và phân phối bất động sản uy tín tại thị trường Phú Quốc cùng 3 trụ sở văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Phú Quốc. Từ 5 2, 0 13 đến 5 2, 0, 15. Đánh giá đảo ngọc Phú Quốc là nơi hội tụ nhiều tiềm năng, ưu thế vượt trội để trở thành thiên đường nghỉ giữa lý tưởng của khu vực sản xuất, quyết định dành mọi nguồn lực để đầu tư vào hòn đảo này, hợp tác cùng nhiều đối tác uy tín như CEO group thông qua đầu tư phát triển sản phẩm bất động sản thị trường cao cấp tiêu biểu với 200 sản phẩm shophouse thuộc dự án sonasea shopping center nằm trong khu tổ hợp du lịch sonasea villas and resort. Đây được Xem là một trong những khu tổ hợp tiện ích và giải trí đầu tiên tại Phú Quốc. 5 2 0 16 sen group phát triển thành công sản phẩm sonasea villas shop là một sự nâng cấp hoàn hảo giữa mô hình villa di dưỡng và shop house thương mại sonasea villas shop đã trở thành thời nam châm vàng thu hút giới đầu tư trong và ngoài nước. 5, 2, 0, 17 sang group ghi dấu ấn trên thị trường với sự xuất hiện ấn tượng của dự án sonasea paris villas có quy mô gần 350 sản phẩm lần đầu tiên tại Phú Quốc xuất hiện một thiên đường nghỉ dưỡng mang những vẻ đẹp kiến trúc và văn hóa của paris, thủ đô nước pháp. Dự án được đội ngũ kỹ sư tâm huyết sang constructs sân chăm chút trong từng mét vuông xây dựng nhằm hiện thực hóa bức tranh kiến trúc thành những công trình tuyệt mỹ, đảm bảo chất lượng theo thời gian mà ở giá trị sinh lời bền vững cho khách hàng. Tính tới thời điểm hiện tại, tập đoàn cengroup đã hợp tác phát triển thành công và cung cấp cho thị trường du lịch Phú Quốc hơn 1590 sản phẩm đa dạng với hơn 3000 phòng lưu trú cho khách du lịch. Trong 5, 2, 0, 19. Xen group sẽ hợp tác cùng chủ đầu tư công ty cổ phần thiên hại để phát triển dự án hòn rơm heo. Tại mũi né Phan Thiết với diện tích lên đến 86 hecta. Đây là dự án được đánh giá có vị trí đặc

địa bậc nhất khu vực khi bao trọn đồi hòn rơm với bam ra biển. Hum hiểu sở hữu các khu tiện ích đẳng cấp như khu phức hợp thiên đường, mua sắm, vui chơi giải trí. Phải đáp trực thăng. What the tempest với các trò chơi mạo hiểm, kích thích sự sáng tạo hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân tuyệt vời cho các du khách khi đến với thành phố Phan Thiết. Trong thời gian tới, ngoài phân khúc nghỉ giữa cao cấp sang rượng, đơn vị thành viên của cengroup sẽ hướng tới đầu tư và phát triển các sản phẩm nằm trong phân khúc trung cấp tại những vị trí vùng ven có giá trị kết nối giao thông tốt đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Với phương châm khách hàng là trung tâm sen mong muốn tạo ra những dòng nghỉ dưỡng đẳng cấp, phục vụ tốt nhất cho khách hàng, đồng thời vẫn đảm bảo gìn giữ môi trường sang resort ra đời nhằm hiện thực hóa mạnh mẽ lĩnh vực phát triển du lịch nằm trong chuỗi mô hình khép kín của tập đoàn. Các điểm cho hoạt động triển khai mảng phát triển du lịch sang group đã và đang từng bước tập trung xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các tập đoàn quốc tế, tạo nên sự hoàn hảo từ thiết kế, vận hành tới quản lý các khu du lịch, kết hợp thăm khám, chẩn đoán sức khỏe, thỏa mãn nhu cầu cho nhóm du khách có yêu cầu cao về hình thức di chuyển, thư giãn và tiếp tục giữ cân= Đây được Xem là một bước đi vô cùng táo bạo của xe cub, góp phần đa dạng các loại hình và nâng cao chất lượng cho ngành du lịch nghỉ giữa việt cùng việc đầu tư, khai thác khone Ireland Phú Quốc là điểm đến đầu tiên sengroup muốn khởi tạo trong chuỗi dưỡng cao cấp của mình với diện tích gần 70 héc ta, điều kiện tự nhiên và vị trí đặc biệt thuận lợi để khai thác du lịch coconut island hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn của các du khách trong và ngoài nước. Và trách nhiệm với+ đồng đến từ triết lý kinh doanh ngay từ những ngày đầu thành lập, sengroup luôn tâm niệm về mục đích cuối cùng của kinh doanh chính là lan tỏa niềm tin và làm đẹp cho đời. Tâm huyết nhất trong số đó là những hoạt động tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai tại Phú Quốc, giúp các em hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn màu xanh của biển đảo quê hương. Để tạo cho trẻ một cuốn sách là tặng cả một tương lai từ câu nói truyền cảm hứng đó cùng sự thiếu hụt nghiêm trọng, các thể loại sách về kỹ năng sống, tâm lí, khoa học vũ trụ. Dang clip đã cùng chương trình tủ sách nhân ái các thầy cô, giáo viên vi vọng nghiên cứu, chọn lọc và trao tặng 24 tủ sách với hơn 13.800 cuốn sách cho 24 trường tại Phú Quốc. Đây sẽ là chương trình trọng tâm mà sengroup hướng tới thực hiện trên 64 tỉnh thành trên cả nước. Từ những hoạt động nhỏ nhất của mình, chúng tôi mong muốn chung tay cùng+ đồng lan tỏa những giá trị cao đẹp của cuộc sống. Sà giúp hiểu rõ những thành công đạt được ngày hôm nay chính là nhờ sự tin tưởng và đồng hành của quý khách hàng và nhà đầu tư thông qua những sự kiện tri ân được tổ chức thường niên, chúng tôi mong muốn

gửi đến quý khách hàng lời cảm ơn sâu sắc cũng như mong muốn được lắng nghe những ý kiến phản hồi để có thể ngày một hoàn thiện hơn nữa cho những sản phẩm và dịch vụ của mình. Tập thể sang group cam kết sẽ không ngừng nỗ lực và sáng tạo để mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cũng như giữ vững niềm tin trong lòng khách hàng.